



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
3 พฤษภาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 3 พ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,721 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,281,536 ราย เสียชีวิต 77 ราย เสียชีวิตสะสม 28,778 ราย รักษาหายเพิ่ม 20,145 ราย รักษาหายสะสม 4,134,191 ราย ยังรักษาอยู่ 118,567 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 513,778,322 (+225,359) ราย เสียชีวิต 6,262,676 (+1,092) ราย รักษาหาย 468,203,986 (+601,688) ราย

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ อิตาลี ยกเลิกคำสั่งบังคับสวมหน้ากาก และไม่ต้องแสดงกรีนพาสรับรองการฉีดวัคซีนโควิดในสถานที่สาธารณะบางแห่ง จีน ปักกิ่งยกระดับมาตรการสกัดโควิด/ เชียงไฮ้เริ่มผ่อนคลายหลังไม่พบผู้ติดเชื้อนอกเขตกักตัว 2 วันติดกัน/ อ่องกงเปิดให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้า 1 พ.ค. เป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปี **อังกฤษ** ไข้หวัดบับอักษะระบาดในเด็กไม่เกี่ยววัคซีน **เกาหลีใต้** ยกเลิกมาตรการบังคับใส่หน้ากากกลางแจ้ง แต่ ประชาส่วนใหญ่ไม่ถอดเพราะยังรู้สึกไม่ปลอดภัย

ประเด็นสำคัญ

1. สถานการณ์โรคโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, มติชน, ข่าวสด, bangkokpost) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, ไทยรัฐ, springnews, nationtv, NBT, thaipbs, js100)

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย สถานการณ์โควิด 19 เริ่มทรงตัว ทำให้หลายสถานพยาบาลทยอยหยุดหอผู้ป่วยโควิด 19 และกลับมารักษาผู้ป่วยโรคอื่น ๆ คาดว่าภายใน 1 - 2 สัปดาห์จะปรับเข้าสู่ระบบปกติ แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขไม่มีการระบาดโควิด 19 ที่รุนแรง เนื่องจากเริ่มพบเชื้อโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์ย่อยในบางประเทศ รวมถึงอยู่ระหว่างการจัดทำเกณฑ์ควบคุมป้องกันและรักษา หลังปรับโควิด 19 สู่วิธีประจำถิ่น ส่วนข้อกังวลหากเปิดภาคเรียนและจะพบเด็กติดเชื้อ สิ่งที่จะป้องกันการติดเชื้อได้คือ การฉีดวัคซีนโควิดในเด็กเกิน 5 ปี ขอให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานไปรับวัคซีนตามนัด ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีที่ยังไม่มีวัคซีน สิ่งที่จะช่วยได้คือผู้ปกครองควรเข้ารับวัคซีน โดยเฉพาะเข็มกระตุ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, hfocus, ch7, NBT, sonhditalk, acnews, newtv, mcot, thailandplus)

- นพ.จักรรัฐ วงศ์พิทยาอานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยกำลังรักษาลดลง รวมทั้งผู้ป่วยหนักเริ่มแนวโน้มลดลงในหลายจังหวัด ผู้ป่วยเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ดังนั้นตั้งแต่ พ.ค.65 จะปรับการรายงานผู้เสียชีวิตเฉพาะที่มีสาเหตุจากโรคโควิด 19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ รวมทั้งปรับให้มีระบบการรายงานโรคในส่วนของ MIS-C, MIS-A ทั้งนี้ ทุกจังหวัดต้องจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระยะ Post pandemic รองรับหากมีการระบาดระลอกใหม่ โดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยว และเร่งดำเนินการมาตรการ 2U และ 3พ ยังเตือนภัยโควิด 19 อยู่ในระดับ 4 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกฯ พอใจที่เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีในการควบคุมการชะลอตัวการแพร่ระบาดโควิด 19 ในไทย และการติดเชื้อจะเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องได้หลังช่วงเทศกาลสงกรานต์จนถึงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ แต่ย้ำทุกฝ่าย รวมทั้งประชา. ต้องไม่ประมาท ตั้งการ์ดสูง ป้องกันตนเองสูงสุดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงจนกว่าจะสามารถใช้ชีวิตร่วมกับโควิด 19 ได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ

- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี โพสต์ว่า การระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโคโรนา 2019 หากมีขึ้นไม่จำเป็นต้องเกิดจากเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ (new variant) เสมอไป แต่มีแนวโน้มสูงที่จะเกิดจากโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย (Omicron sub-variant) ที่อุบัติขึ้นมาได้เช่นกัน ภาพรวมหลังสงกรานต์พบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสียชีวิตค่อยๆ ลดลง โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.1 สูญพันธุ์ไป BA.2 ค่อย ๆ ลดจำนวนลง มีความเป็นไปได้สูงที่ประเทศไทยสามารถเข้าสู่โหมดโรคประจำถิ่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน, เว็บไซต์ คมชัดลึก

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ จุฬาฯ โพสต์ ประชา.ไม่ควรประมาท แม้สถานการณ์ติดเชื้อโควิดในประเทศอยู่ในขาลง แต่จำนวนผู้ติดเชื้อ และเสียชีวิตยังอยู่ใน TOP 10 ของโลก

2. ปรับโควิดสู่โรคประจำถิ่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, plewseengern, INN, springnews, TNN, thailandplus,

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>mcot, hfocus, newtv, acnews, NBT, thaipbs, ch7, sonthitalk, thestandard, amarintv, thebangkokinsight, voicetv)</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า หลังผ่อนคลายมาตรการเข้าประเทศตั้งแต่ 1 พ.ค. สถานการณ์ยังเป็นไปด้วยดี พร้อมเดินทางเข้าสู่โรคประจำถิ่น แต่ต้องมีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากพอ ซึ่งคำบัญญัติโรคประจำถิ่นคือ ทำให้เป็นอีกโรคของประเทศ และต้องรู้วิธีป้องกันตัวให้ปลอดภัย โดยต้องเตรียมทุกอย่างด้วยความพร้อม 3 พอ คือ หมอพอ เติงพอ และยาพอ ทั้งนี้ ยังไม่ประกาศวันไหนไทยจะเป็นโรคประจำถิ่น แต่ใช้การดำเนินชีวิตไปจนจุดที่มั่นใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ, มติชน) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, อินโฟเควสท์, โปสต์ทูเดย์, มติชน, ch3plus, hfocus, 77kaoded, thebangkokinsight, plewseengern, newtv, thailandplus, ch7, mcot)</p> <p>-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวถึง แนวทางการเตรียมความพร้อมพื้นที่ กทม.ให้รับมือโรคโควิด 19 ตามแนวทางการขับเคลื่อนบริหารจัดการโรคโควิด 19 แบบโรคประจำถิ่น สำหรับกทม. เป็นจังหวัดหนึ่งที่สถานการณ์ดีขึ้น และการฉีดวัคซีนมีความครอบคลุมสูงทั้งเข็ม 1 และ 2 ได้เกิน 100% ส่วนเข็มกระตุ้นมากกว่า 60% สามารถเดินทางเข้าสู่การเป็นจังหวัดที่บริหารจัดการโรคโควิด 19 แบบโรคประจำถิ่น พร้อมแนะนำให้มุ่งเน้นการจัดการในพื้นที่สำคัญ เช่น สวนสาธารณะ กิจกรรมที่มีความเสี่ยง เช่น ผับ บาร์ ขนส่งสาธารณะต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนค่อย ๆ ปรับตัว และการเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น</p> <p>3. วัคซีนโควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>-นพ. มนูญ ลีเชวงวงศ์ รพ.วิชัยยุทธ โปสต์เปรียบเทียบกับผู้ป่วยโควิด 2 ราย ที่ได้รับการฉีดวัคซีนกับผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ได้ผลสรุปว่าการได้รับวัคซีน 2 เข็มถึงแม้จะยังไม่ได้เข็มกระตุ้น ดีกว่าไม่เคยรับวัคซีนแม้แต่เข็มเดียว วัคซีนช่วยทำให้ผลการรักษาดีขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, topnews)</p> <p>-นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกฯ ฝ่ายการเมืองประจํานายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. กล่าวว่า รัฐบาลและสธ. รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ปชช. ออกมารับวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ครบทั้ง 4 เข็ม ส่วนกรณีมีผู้ป่วยหลังตรวจ ATK ขึ้น 2 ซิต แต่ไม่เข้าสู่ระบบการรักษา และชื้อยาตามร้านขายยานั้น ขอให้ปชช.เชื่อมั่นระบบ สธ. ซึ่งมีกระบวนการติดตามให้คำปรึกษาและจ่ายยาจนรักษาอาการหาย เพื่อป้องกันการติดเชื้อสู่อุครอบครัวและสังคม</p>	
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด, เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>-ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. เผย มีรายงานว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์ หลอกถามข้อมูลส่วนบุคคลโดยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จาก สปสช. หรือจากสายด่วน สปสช. 1330 แจ้งให้ปชช.ระมัดระวังตัว ไม่หลงเชื่อคำแอบอ้าง พร้อมยืนยันว่า สปสช.จะโทรหาในกรณีเท่านั้น คือ เมื่อบุคคลนั้นลงทะเบียนเข้ารับการดูแลในระบบ HI และไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยบริการ</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, บ้านเมือง) เว็บไซต์ (บ้านเมือง)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เตรียมเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 6 ณ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี วันที่ 6-8 พ.ค.นี้ โดยจะมีการนำความก้าวหน้าในเรื่องผลิตภัณฑ์กัญชามาแสดงและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "อนาคตเศรษฐกิจเพื่อคนไทย หลังปลดล็อกกัญชา"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (แนวหน้า)</p> <p>- ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ครั้งที่ 10/2565 เมื่อ 2 พ.ค. 65 มีการนำเสนอผลการจัดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 11 และ 12 พบว่า พื้นที่ต้นตวนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ในทางสุขภาพและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาคการแพทย์พบว่า มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการใช้กัญชารักษาโรค ทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย เกษัชกร และพยาบาล ซึ่งตอบโจทย์นโยบายการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพในระดับโลก นับจากนี้ สธ.จะเดินทางจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice) เพื่อให้เชี่ยวชาญด้านกัญชาทางการแพทย์ ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางกัญชาโลก</p>	-
<p>มทรมคุณภาพ ทุ่งพญาไท</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, thailandplus, topnews, bangkokbiznews, thaigov, mcot)</p> <p>- นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. เปิดงาน “มทรมคุณภาพ ทุ่งพญาไท” ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาบริการสุขภาพในสถานการณ์ COVID-19” ให้โรงพยาบาล/สถาบันทางการแพทย์ 11 แห่งในพื้นที่ทุ่งพญาไท และย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ พัฒนาคุณภาพงานบริการ โดย 4 โรงพยาบาลในย่านนวัตกรรม</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การแพทย์โยธี เริ่มบริหารจัดการแบ่งปันทรัพยากรด้านสุขภาพให้ผู้ป่วย 4 โรค เข้าถึงการรักษามากขึ้น</p> <p>ขึ้นชมปลัด สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ ก๊อชชปีการเมือง</p> <p>- ปลัด สธ. ควบคุมโรคโควิด 19 มานานกว่า 2 ปี วันนี้สถานการณ์เริ่มคงที่ จึงต้องขอเวลาหันมาดูแลตัวเองด้วยการเข้ารับผ่าตัดต่อ แต่ด้วยสปิริตแรงกล้า หลังผ่าตัดไม่นานคว้าแว่นตาใส่มาลุยงานในกระทรวงฯ ต่อ เพราะสุขภาพประชาชนเป็นเรื่องที่รอไม่ได้</p>	-
<p>แนะกลุ่มใช้แรงงาน กินถูกหลัก ช่วยมีแรง สุขภาพดี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวไทย, mcot, bangkokbiznews, thailandplus, tnn, ChiangmaiNews)</p> <p>- นพ.สุวธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ผู้ใช้แรงงาน เช่น รับจ้าง แยกหมาม สร้างถนน สร้างบ้าน เป็นกลุ่มอาชีพที่ต้องใช้พลังงานในการทำงานสูง ควรกินอาหาร สมดุลกับพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มีแรงทำงานและส่งผลดีต่อสุขภาพ แนะนำกินตามธงโภชนาการให้ครบ 5 หมู่ ทั้งคาร์โบไฮเดรตจากข้าว โปรตีนจากสัตว์หรือถั่ว วิตามินและเกลือแร่จากผักและผลไม้ รวมทั้งไขมันแต่น้อย นอกจากนี้ ควรดื่มน้ำวันละ 2 ลิตร และกินอาหารให้เป็นเวลา งดอาหารเช้าและอาหารกลางวัน ซึ่งถือเป็นมือสำคัญ</p>	-
<p>กินทุเรียนให้เหมาะสมกับสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ฐานเศรษฐกิจ เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล, TNN Online)</p> <p>- นพ.สุวธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำการกินทุเรียนให้เหมาะสมกับสุขภาพและไม่อ้วน ช่วงเวลาเหมาะสมคือ เวลากลางวัน หรือเวลาบ่าย หลังอาหาร เพราะเป็นช่วงที่ร่างกายได้ใช้พลังงานในการขับเคลื่อนทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ควรกินเกิน 1-2 เม็ดต่อวัน และหลีกเลี่ยงการกินควบคู่ไปกับอาหารหรือเครื่องดื่มที่ให้พลังงานสูง เพราะหากได้รับพลังงานมากเกินไป ขณะที่การเผาผลาญพลังงานของร่างกายน้อย ทำให้เกิดการสะสมของไขมันในร่างกายได้ หลังกินทุเรียนให้ดื่มน้ำเปล่าตามมาก ๆ และหากิจกรรมหรือออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานที่ได้รับ</p>	-
<p>โรคไข้มาลาเรียสายพันธุ์ “โนวไซ”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สปริงนิวส์, thaipbs, tnn, hfocus, ch3plus, thailandplus, bangkokbiznews, thaigov, mcot)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนผู้ที่ทำงานใกล้ชิดลิงหรืออยู่อาศัยแนวชายป่า มีโอกาสป่วยเป็นโรคไข้มาลาเรียสายพันธุ์ “โนวไซ” ซึ่งสามารถติดต่อจากลิงสู่คนได้ และแบ่งตัวในร่างกายคนได้เร็วและมากกว่าเชื้อชนิดอื่น ทำให้มีอาการไข้สูง หนาวสั่น แต่การรักษายังสามารถใช้ตัวยาเดียวกับเชื้อชนิดอื่นได้ หากสงสัยให้รีบพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสลิงเพื่อรักษาได้ทันเวลา</p>	-
<p>ข่าวปลอม/บิดเบือน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ (แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, mcot, thailandplus)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวปรากฏในสื่อประเด็น “อั้นปัสสาวะไม่อยู่ ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะไม่สุด เสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก” ว่า สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า อาการอั้นปัสสาวะไม่อยู่ ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะไม่สุด ไม่ได้บ่งชี้ว่าจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเสมอไป อาจมีสาเหตุเกิดจากต่อมลูกหมากโต การติดเชื้อหรือปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ได้เช่นกัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการออนไลน์, Trueid, TNN Online)</p> <p>- กรมอนามัย เตือนกรณีมีเผยแพร่ประเด็นหากเป็นไข้ ห้ามรับประทานส้ม ทำให้ไข้สูงและอาจจะชั๊กได้ เป็นข้อมูลเท็จ พร้อมชี้แจงว่า เมื่อมีไข้ น้ำช่วยให้อุณหภูมิในร่างกายลดลง ส้ม 1 ผลมีน้ำเป็นองค์ประกอบกว่าร้อยละ 90 มีวิตามินซีช่วยต้านการอักเสบ และมีโพแทสเซียมปานกลางถึงสูง ถ้ากินวันละ 2-3 ผลไม่ส่งผลเสีย แต่อาหารที่มีโพแทสเซียมสูง หากกินมากเกินไป อาจส่งผลให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นระหว่างที่เป็นไข้ได้</p>	-
<p>รพ.สต.ศรีสะเกษโอนเข้าอบจ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>- นายเกียรติคุณ ทวี ผอ.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีภูมิขรอล ในฐานะประธานชมรมรพ.สต. (ประเทศไทย) จ.ศรีสะเกษ เดินทางมาเข้าพบ นายก อบจ.ศรีสะเกษ เพื่อแสดงความขอบคุณที่สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.ไปสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ พร้อมขู้อัยข้อความขอบคุณ รพ.สต. ที่อนุมัติให้โอนตำแหน่งข้าราชการและลูกจ้าง และ รพ.สต. 3,366 แห่ง ซึ่งการทำงานน่าจะตอบสนองเรื่องสุขภาพของท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ขอให้มั่นใจว่าสามารถดูแลประชาชนได้เป็นอย่างดีและจะทำให้ดียิ่งขึ้น</p>	-
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า บทบรรณาธิการ) เว็บไซต์ (แนวหน้า)</p> <p>- ประเด็นการควบคุมบุหรีไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นกระแสขึ้นมาในสังคมอีกครั้งภายหลังที่ รองนายก ฯ และรมว.สธ. ใน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ฐานะประธานกรรมการบอร์ด สสส. กล่าวภายในการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2565 ยืนยันว่า สธ. ไม่ให้การสนับสนุนต่อการกระทำใดๆที่จะทำให้บุหรี่ไฟฟ้ากลายเป็นเรื่องถูกกฎหมายแน่นอน พร้อมทั้งได้รับการยืนยันว่า กฎหมายที่มีอยู่ยังสามารถสกัดกั้นบุหรี่ไฟฟ้าได้ อย่างไรก็ตาม ความเห็นดังกล่าวกลับถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากภายในโลกโซเชียลมีเดียว่า มาตรการแบนบุหรี่ไฟฟ้า ไม่ทำให้การใช้ลดลงได้ แต่เป็นการทำให้ผู้ใช้ต้องกลายเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายและผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเติบโตแบบก้าวกระโดด ทำให้ไม่ศึกษาความเป็นไปได้ของข้อกฎหมายแล้วควบคุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย บางทีอาจแก้ปัญหาได้ดีกว่านโยบายในปัจจุบัน</p>	
<p>ลงโทษซัปรถขวางรพพยาบาล สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน</p> <p>- จากกรณีชายซัปรถขวางรพพยาบาลของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตขณะนำส่งผู้ป่วยไป รพ.วชิระภูเก็ต ล่าสุด จนท.ตร.เรียกตัวชายคนดังกล่าวมาสอบสวนข้อเท็จจริง พบกระทำผิดกฎหมาย พ.ร.บ.จราจร ม.76 ข้อหา “ซัปรถในลักษณะกีดขวางทางการจราจร” เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 500 บาท</p>	-